

Số: H7 /KH-PGDĐT

Dầu Tiếng, ngày 10 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH

Vận động quyên góp ủng hộ thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Dầu Tiếng

Căn cứ kế hoạch số 1553/KHLT-SGDĐT-CĐNGD ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục về việc vận động quyên góp ủng hộ thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng xây dựng kế hoạch vận động quyên góp ủng hộ thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Duy trì và đảm bảo chất lượng giáo dục tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, trong điều kiện hoạt động dạy và học theo hình thức trực tuyến do học sinh chưa thể đến trường vì phải tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19.

Thể hiện sự quan tâm, động viên và chia sẻ với các em học sinh nghèo đang gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn thiết bị học tập trực tuyến trên địa bàn huyện Dầu Tiếng trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Hưởng ứng phong trào thi đua “*Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bỏ lại phía sau*”. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, khơi dậy sự đoàn kết gắn bó, tình yêu thương chia sẻ những khó khăn với đồng bào của các tổ chức, cá nhân gắn với phương châm “*Lá lành đùm lá rách*”.

2. Yêu cầu

Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện triển khai sâu rộng kế hoạch đến toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh, cha mẹ học sinh, các tổ chức và mạnh thường quân trong và ngoài nhà trường biết và tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động.

Cán bộ, giáo viên và người lao động thuộc ngành Giáo dục huyện Dầu Tiếng tích cực hưởng ứng và tuyên truyền, vận động mọi đối tượng thành phần tham gia.

II. NỘI DUNG VÀ ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG

1. Nội dung quyên góp

Quyên góp ủng hộ thiết bị học tập trực tuyến dưới hai hình thức:

+ Bằng tiền mặt



+ Bằng hiện vật: các thiết bị có thể học tập trực tuyến như máy vi tính để bàn, máy laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh... (máy mới hay máy cũ miễn sử dụng được phần mềm học trực tuyến).

2. Đối tượng vận động

Cán bộ, giáo viên, người lao động trong ngành Giáo dục huyện Dầu Tiếng.

Học sinh đang học tập tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

Phụ huynh có con em đang học tập tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

Các tổ chức trong và ngoài nhà trường như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cha mẹ học sinh, Hội Cựu Giáo viên, Hội Cựu học sinh....

- Các nhà hảo tâm, mạnh thường quân.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

Bắt đầu từ 07/9/2021 đến hết ngày 15/10/2021.

Thời gian tổ chức phát động quyên góp: các đơn vị trường học trên địa bàn huyện tổ chức lồng ghép vào sau phần chương trình Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 (ngày 15/9/2021). Yêu cầu các đơn vị chuẩn bị thùng quyên góp đặt tại vị trí thích hợp để nhận quyên góp từ các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân. Làm tốt công tác truyền thông qua ghi hình, chụp ảnh.

2. Địa điểm tiếp nhận

Tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng và triển khai kế hoạch đến tất cả các đơn vị trường học trực thuộc trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc chủ động thực hiện phương án trang bị và cấp phát thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến cho học sinh khó khăn của đơn vị mình từ nguồn vận động được, đảm bảo đúng đối tượng và theo thứ tự ưu tiên (hỗ trợ đối tượng khó khăn nhất rồi đến các đối tượng khó khăn còn lại).

Làm cầu nối tiếp nhận thông tin hỗ trợ và giới thiệu đến các đơn vị trường học có nhu cầu hỗ trợ.

Thực hiện báo cáo kết quả cuộc vận động quyên góp về Công đoàn ngành Giáo dục sau khi kết thúc đợt vận động.

2. Các đơn vị trường học trực thuộc

Triển khai kế hoạch, tuyên truyền vận động toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh, cha mẹ học sinh, các tổ chức và mạnh thường quân trong và ngoài nhà trường hưởng ứng tích cực cuộc vận động.

Thông kê số lượng học sinh điều kiện gia đình khó khăn không có thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến.

Làm cầu nối tiếp nhận vận động quyên góp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường.

Từ nguồn vận động được, đơn vị tự thực hiện phương án trang bị và cấp phát thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến cho học sinh khó khăn của mình, đảm bảo đúng đối tượng và theo thứ tự ưu tiên (hỗ trợ đối tượng khó khăn nhất rồi đến các đối tượng khó khăn còn lại).

Thực hiện báo cáo kết quả cuộc vận động quyên góp về Phòng Giáo dục và Đào tạo sau khi kết thúc đợt vận động qua email: anhptt@dt.sgdbinhduong.edu.vn trước ngày 29/10/2021.

Trên đây là kế hoạch “Vận động quyên góp ủng hộ thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Dầu Tiếng” của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng./.

Nơi nhận:

- Các trường trực thuộc;
- Lưu: VT



TRƯỞNG PHÒNG

(Signature)
Tạ Tấn Tuấn



